



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short-Range Radio Communication Devices) คลื่นความถี่ ๓๐๐-๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ กันอย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification : RFID อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมในอาคาร รวมถึงเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดรถยนต์ (Remote Control) เป็นต้น หากการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดการรบกวนให้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รบกวนการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดรถยนต์ (Remote Control) ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ใช้คลื่นความถี่ ๓๐๐-๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก จำ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้นำออก ผู้จำหน่าย และผู้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้นที่มีคลื่นความถี่และกำลังนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้นำออก ผู้จำหน่าย และผู้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้นดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.